

PHONG TRÀO CURSILLO

(PHONG TRÀO HỌC HỘI KITÔ GIÁO)

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ PHONG TRÀO

1. Hình Thành:

Phong Trào Cursillo là một Phong Trào của Giáo Hội. Phong Trào được thành lập từ nước Tây Ban Nha khi khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức vào tháng Giêng năm 1949. Từ khởi đầu đến năm 1961 tất cả các khóa Cursillo Cuối Tuần đều bằng tiếng Tây Ban Nha.

2. Phát triển:

a/ Phong trào Cursillo tại Hoa Kỳ:

- Khóa Cursillo đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ đã được tổ chức tại thành phố Waco, TX vào năm 1957. Nhân vật chủ chốt lúc đầu tiên là 2 phi công đến từ Tây Ban Nha là ông Bernardo Vadell và ông Agustin Palominô và Cha Gabriel Fernandez. Trong thời gian từ năm 1957 tới năm 1959, vị linh mục và 2 phi công này đã tổ chức 18 khóa Cursillo tại Waco, TX và một Trường Lãnh Đạo cũng đã được

hình thành.

- Năm 1961 khóa Cursillo đầu tiên bằng tiếng Anh được tổ chức tại San Angelo, TX. Cho tới năm 1962 đã có thêm 25 Khóa Cuối Tuần bằng tiếng Anh được tổ chức.

- Đến năm 1962, Phong Trào Cursillo lan truyền xa hơn, đến miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Cho tới năm 1981, Phong Trào Cursillo gần như đã được giới thiệu tại hầu hết 160 Giáo phận tại Hoa Kỳ và Phong Trào được sự hỗ trợ của đại đa số Giáo phận trong Giáo Hội Hoa Kỳ.

- Trong một buổi họp vào năm 1965 tại Kansas, Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc đã được tổ chức và một Văn Phòng Trung Ương hay Trung Tâm của Phong Trào Cursillo Toàn Quốc được thành lập.

- Khóa Cursillo đầu tiên bằng tiếng Việt được tổ chức tại New Orleans, Louisiana.

b/ Phong Trào Cursillo tại Việt Nam:



• Vào thập niên 70, có hai dân sự vụ Phi Luật Tân đến Việt Nam đã giới thiệu Phong Trào với Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận và Ngài đã tham dự Khóa Cursillo tại Phi Luật Tân. Sau khi trở về Việt Nam Ngài đã tổ chức Khóa Cursillo đầu tiên. Trong những Khóa Cursillo từ thuở ban đầu ấy có những vị hiện đã và đang sinh hoạt với Phong Trào tại Denver như: Ông Nguyễn Văn Hào, khóa 5 Nha Trang, Ông Nguyễn Văn Thống, khóa 22 Sài Gòn, Ông Trương Công Nhật, khóa 4 Sài Gòn, Ông Nguyễn Văn Tài, khóa 1 Sài Gòn, Ông Nguyễn Đức Hiệp, khóa 1 Nha Trang, Anh Nguyễn Mạnh Hùng, khóa 3 Nha Trang, Chị Đoàn Thị Huệ, khóa 1 Xuân Lộc và Ông Nguyễn Văn Ngọc, khóa 31 Sài Gòn.

c/ Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam tại Denver, CO:

• Năm 1988, Cha Đỗ Linh Sáng, CMC mời một số anh chị em trong Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, Denver tham dự Khóa Cursillo tại Orange County, CA. Tháng Tư, Mùa Chay năm 1988, Cha Đỗ Linh Sáng cùng 4 anh tham dự Khóa Nam và 1 chị cũng đã tham dự Khóa Nữ vào cuối tháng đó. Thời gian kế tiếp Cha Sáng mời được những vị đã từng tham dự khóa Cursillo ở Việt Nam vào sinh hoạt với anh chị em trong Phong Trào. Mùa chay 1989 Phong Trào đã gọi thêm 8 anh và Cha Chánh xứ Nguyễn Ngọc Ban, CMC tham dự Khóa Nam, kể đến có 2 chị tham dự Khóa Nữ cũng tại Orange County, CA.

• Mãi đến năm 1992, được sự chấp thuận và khuyến khích của Cha Nguyễn Ngọc Ban, CMC Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam tại Denver chính thức được thành lập và sinh

hoạt trong các môi trường ngoài xã hội cũng như tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với Ban Điều Hành và sau đó lập Trường Huấn Luyện. Từ đó đến nay Phong Trào đã có thêm một số anh chị em được gọi đi tham dự Khóa Cuối Tuần tại Orange County, CA.

II. MỤC ĐÍCH:

Mục đích của Khóa Cursillo là đào tạo một nền tảng để những Cursillista (đoàn viên) có thể sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực - đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, đã được cảm nghiệm qua 3 cuộc gặp gỡ thiết yếu: gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ tha nhân.

Phong Trào Cursillo thực chất không phải là một Hội đoàn. Chủ trương của Phong Trào là không nhận trách nhiệm hoặc công tác nào ngoài và trong Giáo xứ hay Giáo phận với danh xưng của Phong Trào, nhưng luôn khuyến khích các đoàn viên sống là một Kitô hữu trưởng thành và tích cực tham gia tất cả các sinh hoạt và công tác trong Giáo Hội và ngoài xã hội một cách hăng say và nhiệt thành trong phạm vi và khả năng của mình.

Mọi hoạt động đều do kết quả của đời sống cá nhân Cursillista (bằng lối sống chứng nhân của mình). Do đó việc sống trong Ôn Thánh, yêu Chúa và yêu tha nhân, có thể được xem là cội nguồn, là căn nguyên của mọi thái độ (là Kitô hữu) và hành động (làm việc tông đồ) của một Kitô hữu đích thực.

Phong Trào Cursillo có 2 nhóm lãnh đạo: Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh

Đạo.

1. Văn Phòng Điều Hành là 1 nhóm thủ lĩnh chịu trách nhiệm điều hành sinh hoạt trong nội bộ, là mối liên lạc giữa các đoàn viên, các nhóm hoặc liên lạc với Giáo xứ khi cần thiết... Văn Phòng Điều Hành hoàn toàn không có bất cứ quyền hành hay trách nhiệm nào trên các đoàn viên của Phong Trào.

2. Trường Lãnh Đạo là bộ phận hoạt động, là cánh tay nối dài của Văn Phòng Điều Hành. Trường Lãnh Đạo là nơi tạo cơ hội cho những Cursillistas chọn Phong Trào là ơn gọi tông đồ chính yếu của mình để thăng tiến liên tục cho đời sống tâm linh.

III. SINH HOẠT:

Phong Trào có những sinh hoạt thường xuyên hàng tháng:

- * Họp nhóm.
- * Hội Ultreya (gồm các nhóm nhỏ) để cùng nhau chia sẻ đời sống chứng nhân qua Thánh Kinh.
- * Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo.

Phong Trào đã và đang tiếp tục mời gọi cũng như giới thiệu các anh chị tham dự Khóa Cursillo. Khóa Cursillo là 1 phương pháp của những người đã chịu phép Rửa, hiểu biết và xác tín để sống cũng như chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, từ đó phát sinh ra một Phong Trào tông đồ có xu hướng xây dựng cột sống Kitô giáo trong xã hội.

Ngoài những sinh hoạt chung hàng tháng, các Cursillistas đã, đang và tiếp tục tình nguyện dẫn thân hoạt động trong các

môi trường, nhất là môi trường của Giáo xứ như: đã đảm nhiệm chức Chủ Tịch của Giáo xứ, thành viên trong Hội Thừa Tác Viên ngoại thường cho Rước Lễ, ca viên trong các Ca đoàn: Thánh Linh, Hải Triều, Phụng Sự và Thiên Ân, Hiệu Trưởng Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô, giáo viên Giáo Lý, giáo viên Việt Ngữ và cộng tác với nhóm phụ trách giờ chiều Thứ Năm hàng tuần của Giáo xứ.v.v..

Hiện nay Cha Phạm Hữu Độ, CMC là Linh Hướng của Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam tại Denver, Colorado. Cha cũng là Cursillitas của Phong Trào Cursillo. Sự hỗ trợ của quý Cha làm cho tinh thần của anh chị em trong Phong Trào thêm hăng say và tích cực hoạt động trong các môi trường của mình. Các đoàn viên luôn cố gắng học hỏi và sống lời Chúa mỗi ngày, nhất là thực thi câu châm ngôn của Phong Trào là: “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em”.

Maria Nguyễn Thị Thu Hương

